

Tổng công nghị Dòng Xitô tiếp kiến ĐGH ngày 17 tháng 10 năm 2022
Lời chào mừng của Tổng phụ Mauro-Giuseppe Lepori tới Đức Thánh Cha Phanxicô

Kính trình Đức Thánh Cha!

Trước hết, chúng con diễm phúc có mặt ở đây nhân dịp Tổng công nghị của Dòng chúng con, chúng con rất tỏ lòng biết ơn đến Đức thánh cha. Đức thánh cha đã ban cho chúng con niềm vui vô hạn được tiếp kiến Đức Thánh Cha, là đại diện của Chúa Kitô, là người kế vị thánh Phê-rô; không chỉ với buổi tiếp kiến này, nhưng qua những lời nói và hành động cũng như sự quảng đại cầu nguyện cho chúng con. Chúng con thực sự cần những điều này để tìm thấy sự khích lệ trong cuộc hành trình ơn gọi mà tất cả các cộng đoàn của chúng con đang hiện diện, trải rộng trên khắp thế giới, từ châu Á đến châu Mỹ, từ châu Phi đến châu Âu. Chúng con cũng cần điều này để học hỏi giữa chính chúng con, về đẹp của việc gặp gỡ nhau trong Chúa Kitô, nghĩa là trong sự hiệp thông của Giáo hội, và sống theo chiều kích rộng lớn của lời cầu nguyện thâm sâu, của lòng nhiệt thành truyền giáo, và đặc biệt của sự quan tâm đến người nghèo, mà chính Đức giáo hoàng đã không ngừng làm chứng.

Trong những ngày này của Tổng công nghị, chúng con nhận thức một cách sâu sắc hơn những thách thức mà chúng con được yêu cầu chấp nhận, và đôi khi là những thách thức đó tương phản, vì nếu ở châu Âu, chúng con hơi thất vọng vì sự thiếu hụt nhân sự và tuổi tác ngày càng tăng, thì ở Việt Nam, thách thức là sự phong nhiêu đáng khích lệ của những ơn gọi trẻ đòi hỏi sự đào tạo và đồng hành nhiều hơn nữa. Nhưng trong trường học về đặc sủng của thánh Biển Đức và của các Linh phụ và Linh mẫu Xitô, chúng con biết rằng trong mọi thử thách, về cơ bản, chúng con được yêu cầu chấp nhận thử thách đức tin từ Chúa Phục Sinh, nghĩa là tin cậy vào Đấng đang hiện diện để cứu chúng con khỏi tội lỗi và đòi chúng con yêu mến Người và theo Người đến bất cứ nơi nào Người muốn đưa chúng con đi.

Chúng con biết rằng, để sống hết mình, sống theo đặc sủng Xitô ngay cả trong những khó khăn của chúng con, thì việc đồng hành cùng nhau là điều cần thiết hơn bao giờ hết, và trong điều này, chúng con cần phải thực sự mở lòng đón nhận lời kêu gọi của Ngài, thưa Đức thánh cha, để đi vào với nhận thức và cụ thể hóa bản chất hiệp hành của Giáo hội, theo ơn gọi và sứ mệnh cụ thể của chúng con. Chúng con vẫn còn một hành trình dài phải làm để nhận ra rằng đây là cách duy nhất để chúng con có thể tiến lên, để chúng con có thể thoát khỏi cảnh sống con đon cô và cằn cỗi, để chúng con có thể thực sự theo Chúa.

Mỗi Tổng công nghị là một thời gian của ân sủng, trong đó chúng con đổi mới nhận thức về món quà ơn gọi của chúng con. Nhưng đó cũng là thời gian thử thách, trong đó chúng con nhận ra rằng lòng trung thành của chúng con cần phải tiếp tục hành trình của tình huynh đệ, lắng nghe nhau, để làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô cho toàn thế giới.

Kinh nghiệm và đặc sủng của Dòng chúng con là sự hiệp nhất, cũng là sự hiệp nhất về mặt pháp lý, giữa mọi thành viên. Điều này khiến chúng con cảm nghiệm được sự bổ sung thanh khiết giữa người nữ và người nam khi theo Chúa. Chúng con cũng vui mừng được dâng hiến cho Giáo hội và trong Giáo hội vì vinh quang của sứ vụ của Giáo hội.

Trọng kính Đức Thánh Cha, vào ngày đầu tiên của Tổng công nghị, con đã lấy gợi ý cho tổng công nghị từ bài diễn văn của ngài ở phần đầu của con đường hiệp hành, “Các từ ‘hiệp thông’ và ‘sứ vụ’ có thể có nguy cơ hiểu một cách trừu tượng, trừ khi chúng ta bén rễ sâu vào trong cách diễn tả của Giáo hội để thể hiện tính cụ thể của tính hiệp hành ở mọi bước đi của cuộc hành trình và hành động của chúng ta, khuyến khích sự tham gia thực sự của từng chi thể của mỗi người và của hết thảy” và như vậy “tất cả mọi người đều được mời gọi tham gia vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội” (9.10.2021).

Chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha, đã cho chúng con có cuộc tiếp kiến này; cũng như đề cao ơn gọi của chúng con, chúng con muốn đổi mới ngay ngày hôm nay và dâng lên Đức thánh cha niềm vui và sự vâng lời hiếu thảo của chúng con!